

Số: **117**/CV-RICE

V/v: Giới thiệu kỳ thi Olympic Toán tiếng
Anh – SEAMO.

Hà Nội, ngày **11** tháng **7** năm 2020

Kính gửi:

- Sở Giáo dục & Đào tạo các Tỉnh/Thành phố
- Phòng Giáo dục & Đào tạo các Huyện/Thành phố
- Các trường Tiểu học, THCS và THPT

Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo xin kính gửi tới các Sở Giáo dục & Đào tạo, các Phòng Giáo dục & Đào tạo và các trường Tiểu học, THCS, THPT lời chào trân trọng!

Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (Research Institute of Creative Education - RICE) được thành lập với chức năng hoạt động trong lĩnh vực Khoa học giáo dục nói chung. Viện đang nghiên cứu và ứng dụng các lĩnh vực liên quan đến kỹ năng, trí tuệ sáng tạo, khoa học kỹ thuật cho các đối tượng học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân; xây dựng và chuyển giao các chương trình đào tạo kỹ năng cho học sinh, sinh viên và cộng đồng, như: kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng tư duy để ứng dụng trong thực tiễn, hướng các đối tượng trở thành những công dân toàn cầu.

Trong thời gian qua, với nỗ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ, RICE đã phối hợp với Hội Vật Lý Việt Nam (RICE là tổ chức thành viên của Hội), Hội Tự Động Hoá Việt Nam, các trường Đại học, các tổ chức Khoa học Công nghệ thành lập các đội tuyển tham dự nhiều kì thi quốc tế như: Olympic Thiên văn quốc tế (IAO), Olympic Thiên văn châu Á – Thái Bình Dương (APAO), Olympic Ngôn ngữ học Quốc tế (IOL), Olympic Ngôn ngữ học Châu Á – Thái Bình Dương (APLO), và các kỳ thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế khác ở Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông, Canada và Hoa Kỳ,...

Ngoài ra, RICE còn hợp tác, trở thành Đại diện của nhiều tổ chức Quốc tế như: Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, Hiệp hội Thiên văn Á – Âu, Đại học George Washington (Hoa Kỳ), Đại học Hanyang (Hàn Quốc), Hiệp hội các nhà Phát minh Quốc tế (IFIA) có trụ sở ở Thụy Sĩ, Hiệp hội Phát minh và Sáng chế các trường Đại học Hàn quốc (WICO), Hiệp hội tôn vinh Sáng chế Indonesia (INNOPA), Tổ chức Khoa học, Công nghệ, Đổi mới của Malaysia (ASTI) là đơn vị chủ quản kỳ thi Thử thách nhà phát minh trẻ (YIC),...

RICE hiện là đối tác nhượng quyền của kì thi Toán học Canada mở rộng (COMC) do Hiệp hội Toán học Canada (CMS) tổ chức, kì thi Olympic Quốc tế Khoa học, Tiếng Anh và Toán (ASMO), Olympic Toán học Đông Nam Á (SEAMO),...

RICE đã được Đơn vị SEAMO PTE LTD (đơn vị chủ quản kỳ thi SEAMO – Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh) mời làm đơn vị điều phối quốc gia hàng năm để tổ chức kỳ thi SEAMO tại Việt Nam.

Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là kỳ thi đánh giá năng lực Toán bằng tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết



đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Đây là kỳ thi do Ngài Terry Chew, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo Singapore, tác giả bộ sách nổi tiếng dành cho học sinh phổ thông “Đánh thức tài năng Toán học” khởi xướng.

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là cơ hội cho học sinh khẳng định năng lực tại một sân chơi quốc tế có uy tín nhằm nâng cao kiến thức, phát triển tư duy toán học, tạo động lực cho học sinh trong học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân và đem lại cho các em những trải nghiệm hữu ích trong hành trình hội nhập thế giới.

Việc được phép tổ chức các vòng thi SEAMO Quốc gia tại Việt Nam là cơ hội rất tốt cho học sinh Việt Nam được trải nghiệm và chứng minh năng lực của mình trên một sân chơi quốc tế có uy tín. Tham gia kỳ thi này có ý nghĩa lớn đối với học sinh phổ thông trong việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy nhận thức, tư duy khoa học, tạo động lực cho học sinh trong học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân và đem lại cho các em những trải nghiệm hữu ích. Bên cạnh đó, cuộc thi còn giúp các nhà khoa học các nước cơ hội trao đổi và hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật.

Căn cứ thư mời của SEAMO PTE LTD về việc tổ chức các vòng thi SEAMO Quốc gia tại Việt Nam (lựa chọn thí sinh đi dự thi vòng Quốc tế), để tạo điều kiện cho kỳ thi được tổ chức thành công và đạt được các ý nghĩa giáo dục của nó, RICE kính đề nghị các quý Sở, quý Phòng và quý Nhà trường đồng ý cho phép tổ chức kỳ thi này hàng năm, tạo điều kiện truyền thông rộng rãi đến với học sinh trên toàn địa bàn tỉnh nhà và xem như đây là một trong những tiêu chí đánh giá học lực, khen thưởng của học sinh.

Kinh phí tổ chức thi và tổ chức đội tuyển đi dự thi Quốc tế sẽ được Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo RICE hỗ trợ và huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ các quý Sở, quý Phòng và quý Nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Hội VLVN để báo cáo,
- Lưu VP.



TS. Nguyễn Hoàng Giang

